



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 25 เมษายน 2563

เรื่อง

1. เยียวยา5พันเฮซ้า27-28เม.ย.จ่ายอีก1.5ล.คนรสก.แอบเอี่ยวต้องคืนเงิน
2. ธพท.ชี้ซอฟต์แวร์โลนเปิดยื่น27เม.ย.นี้เร่งแบงก์อ้อมลูกค้า
3. เดลินิวส์: วิกฤติซ้ช่นวิกฤต
4. “ชิน-เลย คอฟฟี่” กาแฟออร์แกนิกแห่งแรกใน จ.เลย มาแรง ออเดอร์พุ่ง เพิ่ม...
5. เกษตรกรไทย ปรับตัว ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ฝ่าวิกฤติภัยแล้ง สู้โควิด-19
6. คอลัมน์: อยู่บนภู: ถอดสลักระเบิดเวลาเยียวยาเกษตรกร
7. โค้งสุดท้ายประกันรายได้ 5 พืชเฉียด 5 หมื่นล้าน
8. 1.5ล.คนได้คืนสิทธิ 27เม.ย.กดรับ5พัน
9. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: เปิดโครงการ
10. สกู๊ปหน้า 1: ตระหนักไว้..ร่วมใจทำ 'เกษตรหยุดเผา' ไทยเราทำได้..มี5ดี'
11. คอลัมน์: กาแฟดำ: Covid-19 อาจสร้าง วิกฤติขาดอาหารระดับโลก
12. คอลัมน์: ถอดสูตรคุษ: 'ซุกงบ' แก้วโควิด-19 ประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึก

สื่อ

- แนวหน้า  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
kasettumkin.com  
ข่าวสด  
ฐานเศรษฐกิจ  
ประชาชาติธุรกิจ  
มติชน  
มติชน  
เดลินิวส์  
ไทยโพสต์  
ฐานเศรษฐกิจ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : เยียวยา 5 พันเฮcta 27-28 เม.ย. จ่ายอีก 1.5 ล. คนรสก. แอบเอี่ยวต้องคืนเงิน

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 14242 หน้า : 1(ขวา), 11

# เยียวยา 5 พันเฮcta 27-28 เม.ย. จ่ายอีก 1.5 ล. คน รสก. แอบเอี่ยวต้องคืนเงิน

โฆษกคลัง เผย 27-28 เมษายน จ่ายเงิน เยียวยา 5 พัน เฮก 1.5 ล้านคน ยอดผ่านเกณฑ์ 6.4 ล้านคน เร่งตรวจสอบผู้ขอทบทวน ให้จบ ภายใน 8 พฤษภาคม เผย 25 เมษายน เพิ่มปุ่มสละสิทธิ์ รับเงินเยียวยา หลังพบ พนง.รัฐวิสาหกิจดอดลงทะเบียนเทียบ เร่ง สอบย้อนหลังรับเงินแล้ว หลายแสนราย เพื่อเรียกเงินคืนเหตุผลสมบัติไม่ผ่าน ส่ง ทีมพิทักษ์สิทธิ์ 1.7 หมื่นคน ตรวจสอบ ผู้ทบทวนสิทธิ์ทั่วประเทศ คาดเสร็จก่อน 8 พฤษภาคม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) โฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5 พันบาท ลงทะเบียนผ่าน [www.เราไม่ทิ้งกัน.com](http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com) ว่า

➡ ต่อ : เยียวยา - หน้า 11

## เยียวยา

วันที่ 27-28 เมษายนนี้ กระทรวงการคลัง เตรียมจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก 1.5 ล้านคน เป็นกลุ่มสีแดงยื่นขอทบทวน สิทธิ และกลุ่มสีเทาที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม แบ่งเป็นวันจันทร์ที่ 27 เมษายน จ่ายให้ 7 แสนคน และวันอังคารที่ 28 เมษายน อีก 8 แสนคน หลังจากนั้นคาดว่าจะจ่าย ได้เพิ่มอีกเฉลี่ย 7 แสนคนต่อวัน จาก ก่อนหน้านั้นจ่ายเงินเฉลี่ย 2-3 แสนคน ต่อวัน โดยจนถึงวันที่ 24 เมษายน จ่าย

เงินเยียวยาไปแล้ว 4.9 ล้านคน เท่ากับว่า ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5 พันบาท แล้ว 6.4 ล้านคน ในกลุ่มสีเทาขอทบทวน สิทธิ 6.3 ล้านคน ขณะนี้ส่งข้อมูลเข้ามา แล้ว 4.8 ล้านราย ยังเหลือ 1.5 ล้านราย ยังไม่ส่งข้อมูล ดังนั้นขอแจ้งให้เร่งเข้ามา ให้ข้อมูล เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล ส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ ล่าสุด เมื่อ ก็นวันที่ 23 เมษายน ขอทบทวนสิทธิ แล้ว 2.5 ล้านราย

### คลังเพิ่มปุ่มแดงยกเลิกใช้สิทธิ

นายลวรณกล่าวอีกว่า ขณะนี้ทีม พิทักษ์สิทธิจาก 4-5 หน่วยงาน กว่า 1.7 หมื่นคน กำลังเร่งลงพื้นที่ทั่วประเทศ ตรวจสอบสิทธิกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขอ ทบทวนสิทธิ ล่าสุดยื่นขอทบทวนสิทธิมา แล้ว 2.4 ล้านคน กระทรวงการคลัง พยายามตรวจสอบกลุ่มสิทธิพบกลุ่ม ยื่นขอทบทวนสิทธิให้แล้วเสร็จก่อนที่ จะจ่ายเงินรอบสอบเดือนที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม ซึ่งคนส่วนใหญ่พึงพอใจที่ ผู้พิทักษ์สิทธิเข้าพบ เพราะต้องการให้ รับทราบข้อมูลที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม พบว่า มีผู้ลงทะเบียนที่ได้แสดงข้อมูลจริง และไม่จริง โดยผู้ที่แสดงข้อมูลจริงก็จะได้ รับการเยียวยา ส่วนผู้แสดงข้อมูลไม่จริง กระทรวงการคลังจะเปิดให้กลุ่มดังกล่าว ได้เข้ามายกเลิกขอรับสิทธิเยียวยาได้ โดย วันที่ 25 เมษายน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ในเว็บไซต์ [www.เราไม่ทิ้งกัน.com](http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com) จะเพิ่มช่องทางหรือเปิดปุ่มให้ผู้ประสงค์ จะยกเลิกขอรับสิทธิเยียวยาเข้ามายกเลิก ได้ ซึ่งเป็นปุ่มสีแดง เพราะหลังจากที่ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูล ผู้ขอทบทวนสิทธิได้พบว่า มีคนให้ข้อมูล ไม่จริง ต้องหาช่องทางให้เขายกเลิก ขอรับสิทธิ ซึ่งก่อนหน้านี้เปิดให้ยกเลิก ลงทะเบียนมีการขอยกเลิกกว่า 8.9 แสนคน

### แฉพนักงาน'รสก.'ขอพันด้วย

นอกจากนี้ ได้เพิ่มช่องทางการ สละสิทธิ์รับเงินเยียวยา ซึ่งเป็นปุ่มสีชมพู เข้าไปเพิ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ต้องการ ขอคืนเงินเยียวยาเข้ามาสละสิทธิ์ ซึ่ง ขณะนี้ได้รับแจ้งว่า มีกรณีผู้ใช้รับสิทธิ เยียวยาเสียชีวิต ทางครอบครัวต้องการ ที่จะคืนเงินเยียवादังกล่าว ขณะเดียวกัน ยังมีพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกอบ อาชีพอิสระได้สิทธิรับเงินเยียวยาด้วย กลุ่มนี้ ก็จะต้องคืนเงิน เพราะจัดอยู่ใน กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ดังนั้นเปิด ช่องทางให้มีการคืนเงินดังกล่าว กลุ่ม พนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มที่จะตรวจสอบย้อนหลังเพราะเป็นกลุ่มที่ไม่มีฐาน ข้อมูลที่จะเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่แรก ซึ่ง กลุ่มเหล่านี้อาชีพอิสระด้วย แต่ด้วยระยะเวลารีบตรวจสอบและจ่ายเงิน ทำให้คน กลุ่มนี้ได้สิทธิเยียวยา แต่เมื่อตรวจสอบ ย้อนหลัง กลุ่มนี้จะต้องคืนเงิน ซึ่งได้แจ้ง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 14242 หน้า : 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว : เยียวยา5พันเฮcta27-28เม.ย.จ่ายอีก1.5ล.คนรสก.แอบเอี้ยวต้องคืนเงิน

ไปยังรัฐวิสาหกิจทั้งหมดแล้ว หลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะทำการตรวจสอบกลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วอีกจำนวนหลายแสนคน ซึ่งคาดว่าจะน่าจะขาดคุณสมบัติการรับเงินเยียวยา และต้องคืนเงินให้กับกระทรวงการคลัง ผ่านไปรษณีย์ตามมาตรการเยียวยาด้วยเช่นกัน

### ‘ธนกร’ขัดฝ่ายค้านจ้องโจมตีรบ.

ด้าน นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลัง กล่าวถึงความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เครือข่ายคลังจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทบทวนสิทธิเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ ซึ่งนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการทบทวนสิทธิให้กับพี่น้องประชาชนแข่งกับเวลา เนื่องจากต้องการให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนโดยเร็ว โดยมีเป้าหมายที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่ม ส่วนกรณีที่ นายณพล ปัทมะอดีต รมว.ต่างประเทศ เสนอให้ตั้งวอร์รูมทำเรื่องเยียวยาแข่งกับเวลานั้น นายณพลไม่ต้องห่วง กระทรวงการคลังกำลังทำงานแข่งกับเวลาอยู่แล้ว เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน นายอุตตม บัญชาการด้วยตัวเอง บูรณาการทุกภาคส่วนมาช่วยกัน นอกจากนี้ ที่ผ่านมารัฐใช้หัวใจใช้ความตั้งใจในการทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้ว คนเข้าใจความหวังดีของทุกฝ่ายที่เสนอแนะเข้ามา รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็กำลังเร่งทำงานอยู่เช่นกัน เพียงแต่ไม่เข้าใจนักการเมืองบางคนที่มีมักจะออกมาพูดเหมือนแนะนำรัฐบาลได้ทุกวัน พูดได้ทุกอย่าง ทั้งๆ ที่ยังไม่ออกเลยว่ามีอาการเมืองคนดังกล่าวเคยทำอะไร

สำเร็จบ้าง นอกจากการใช้วาทกรรมโจมตีรัฐบาล

### จี้เกษตรกรขึ้นทะเบียนก่อน15พ.ค.

ขณะที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยมอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นนายทะเบียนเกษตรกรทำหน้าที่รวบรวมจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน เช่น เกษตรกรรายเดียวต้องมีทะเบียนเดียวเฉพาะเจาะจงว่าเป็นด้านเพาะปลูก ปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้มาขึ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้อยู่ในข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบของการระบาดไวรัสโควิด-19 กลุ่มส่วนมาตรการเยียวยาจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงการคลัง เมื่อรวบรวมทะเบียนเกษตรกรที่ครอบคลุมและกลั่นกรองไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จะส่งมอบบัญชีทะเบียนเกษตรกรให้คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พิจารณาดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด หากมอบเป็นเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะมีบัญชีธ.ก.ส.ทุกราย ขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เร่งมาขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดภายใน 15 พฤษภาคม นี้ เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างครอบคลุม” นายเฉลิมชัยกล่าว

### กลุ่มผู้พิการร้องขอรับ5พัน3เดือน

ที่กระทรวงการคลัง นายวิริยะนามศิริวงษ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ พร้อมด้วยตัวแทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เดินทางมายื่นหนังสือกับปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้คนพิการเข้าถึงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ขอให้รับสิทธิการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน เพื่อให้คนพิการเข้าถึงการช่วยเหลือเหมือนกับคนทั่วไป และต้องการให้คนพิการเข้าถึงการช่วยเหลือผ่านมาตรการเยียวยาเฟส 3 อย่างทั่วถึงจากการใช้งบประมาณฟื้นฟูอาชีพหลายกลุ่มของรัฐบาล

ด้าน นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สามารถตรวจสอบรายชื่อ เพราะมีตัวตนอยู่ในระบบแล้ว จึงประสานให้พม.ไปพิจารณา ช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงกลุ่มคนเรื้อรัง อาศัยอยู่ตามที่สาธารณะ เช่น สวนลุมพินี หัวลำโพง เพราะเป็นกลุ่มกวดให้การช่วยเหลือ สำหรับคนพิการขายสลากฯ เมื่อลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วไม่ได้รับการพิจารณาเมื่อทุกคนเข้าเว็บ [www.เราไม่ทิ้งกัน.com](http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com) เพื่อขอทบทวนสิทธิ ขณะนี้เจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่นัดหมายดูสถานที่ประกอบกิจการที่ทำงาน หรือขอเอกสาร หลักฐานการทำงานให้ชัดเจน หากทำงานได้รับผลกระทบจริง คาดว่าจะได้รับการดูแลทั้งหมด คลังจะเร่งตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จโดยเร็ว คาดใช้เวลาไม่กี่วัน เพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้โดยเร็ว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ธปท.ชี้ซอฟต์แวร์โลนเปิดยื่น27เม.ย.นี้เร่งแบงก์อ้อมลูกค้า

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 11538 หน้า : 1(ขวา), 4

## ธปท.ชี้ซอฟต์แวร์โลน เปิดยื่น27เม.ย.นี้ เร่งแบงก์อ้อมลูกค้า

กรุงเทพธุรกิจ • “แบงก์ชาติ” เตรียมเปิดให้สถาบันการเงินยื่นรายชื่อลูกค้าที่เอสเอ็มอีที่ซอฟต์แวร์โลน 27 เม.ย. นี้ คาดเริ่มโอนเงินได้ภายในสัปดาห์หน้า กำชับช่วยกลุ่มเดือดร้อนเร็วที่สุด ด้าน “คลัง” เตรียมเปิดให้ “ยกเลิก-สละสิทธิ์” รับเยียวยา 5 พันบาท หลังตรวจพบบางรายให้ข้อมูลเท็จ

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.พร้อมให้สถาบันการเงินยื่นรายชื่อ

อ่านต่อหน้า 4

▶ ต่อจากหน้า 1

สน.

ลูกค้า และจำนวนเงินที่จะขอไปให้ความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป และเมื่อ ธปท. ตรวจสอบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว สถาบันการเงินจะแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบภายใน 10 วัน

โดยคาดว่าจะเร่งโอนเงินให้ลูกค้าได้ภายในปลายสัปดาห์หน้า ขณะเดียวกัน ธปท. ได้เร่งกำกับให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ที่เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด และหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ SMEs ทำให้ SMEs มีเงินสดในมือเพื่อผ่อนชำระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง และช่วยจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า

**ปิดยกเลิก-สละสิทธิ์ รับเยียวยาวันนี้**

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงการขอยกเลิกรับเงินเยียวยาและการสละสิทธิ์ในการเยียวยาว่า หลังจากที่มีพิกัดสิทธิ์จำนวน 1.7 หมื่นคนได้ลงพื้นที่

เพื่อตรวจสอบสิทธิ์กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขอทบทวนสิทธิ์พบว่า คนส่วนใหญ่พึงพอใจที่ผู้พิกัดสิทธิ์ได้เข้าพบ เพราะต้องการให้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งก็พบว่า มีผู้ลงทะเบียนที่ได้แสดงข้อมูลจริงและไม่จริง โดยผู้ที่แสดงข้อมูลจริงก็จะได้รับการเยียวยา ส่วนผู้แสดงข้อมูลไม่จริงทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้กลุ่มดังกล่าวได้เข้ามายกเลิกขอรับสิทธิ์เยียวยาได้

“ในวันนี้ 9 โมงเช้าเป็นต้นไป ในเว็บไซต์เราไม่ทั้งกัน.com จะเพิ่มช่องทางหรือเปิดปุ่มให้ผู้ประสงค์จะยกเลิกขอรับสิทธิ์เยียวยาได้เข้ามายกเลิกได้ ซึ่งเป็นปุ่มสีแดงเพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้พบว่า มีคนให้ข้อมูลไม่จริง เราจึงต้องช่องทางให้เข้ามายกเลิกขอรับสิทธิ์”

นอกจากนี้ เราจะเพิ่มช่องทางการสละสิทธิ์รับเงินเยียวยา ซึ่งเป็นปุ่มสีชมพูเข้าไปในเว็บไซต์เราไม่ทั้งกัน.com เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ต้องการขอคืนเงินเยียวยาได้เข้ามาสละสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้เราได้รับแจ้งว่ามีกรณีที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเสียชีวิตทางครอบครัวต้องการที่จะคืนเงินเยียवादังกล่าว ขณะเดียวกัน ยังมีพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกอบอาชีพอิสระได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาด้วย กลุ่มนี้ก็จะต้องคืนเงินเพราะจะต้องจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา ฉะนั้น เราจึงต้องเปิดช่องทางให้มีการคืนเงินดังกล่าว

“กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มที่เราจะทำการตรวจสอบย้อนหลัง (Post Audit) อยู่แล้ว เพราะเป็นกลุ่มที่เราไม่มีฐานข้อมูลที่จะเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่แรก ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ เขาก็ทำอาชีพอิสระด้วย ประกอบกับ ด้วยระยะเวลาที่เราต้องเร่งรีบในการตรวจสอบและจ่ายเงิน ทำให้คนกลุ่มนี้ ได้สิทธิ์เยียวยา แต่เมื่อเราตรวจสอบย้อนหลัง กลุ่มนี้จะต้องคืนเงิน ซึ่งเราได้แจ้งไปยังรัฐวิสาหกิจทั้งหมดแล้ว”

**จ่ายเยียวยาแล้ว4.9ล้านราย**

ทั้งนี้ระยะที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ 4.9 ล้านราย ในระยะถัดไปจะเริ่มจ่ายในจำนวนที่มากขึ้น หรือราว 7 แสนคนต่อวัน โดยใน

วันจันทร์และอังคารหน้าจะจ่ายรวม 1.5 ล้านราย ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เราได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากกลุ่มที่ขอข้อมูล และกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์

สำหรับในกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 6.3 ล้านราย ขณะนี้ ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว 4.8 ล้านราย ยังเหลือ 1.5 ล้านราย จึงขอแจ้งให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูล เพื่อให้ทำการตรวจสอบข้อมูล ส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์นั้น ล่าสุด เมื่อคืนวันที่ 23 เม.ย. นี้ มีผู้ขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 2.5 ล้านราย

“ที่ผ่านมา เราทยอยจ่ายเงินเฉลี่ยได้วันละ 2-3 แสนคน แต่นับจากนี้เราจะเร่งจ่ายให้รวดเร็วยิ่งขึ้น หรือเฉลี่ยวันละ 7 แสนคน ฉะนั้น จึงอยากให้คนที่เราขอข้อมูลไปเพิ่มเติม ได้เร่งเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบข้อมูลให้ได้อย่างรวดเร็ว”

**เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกร**

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยมอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นนายทะเบียนเกษตรกรทำหน้าที่รวบรวมจัดทำระบบคัดกรองเพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน โดยเกษตรกรแต่ละรายต้องมีทะเบียนเดียวที่ระบุเจาะจงว่าเป็นเกษตรกรประเภทใด เช่นเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง

นายเฉลิมชัย กล่าวว่าผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้มาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 พ.ค. นี้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้อยู่ในข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบของการระบาดโควิด-19 ส่วนมาตรการเยียวยาจะมีหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

รวมทั้งเมื่อรวบรวมทะเบียนเกษตรกรที่ครอบคลุมและกันกรองไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จะส่งมอบบัญชีทะเบียนเกษตรกรให้คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 พิจารณาตามมาตรการที่กระทรวงการคลังกำหนด หากมอบเป็นเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ซึ่งขอให้ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรีบมาขึ้นทะเบียนตาม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ธปท.ชี้ข้อฟัทธิลอนเปิดยื่น27เม.ย.นี้เร่งแบงก์อุมลुकค้ำ

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 11538 หน้า : 1(ขวา), 4

หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดภายใน 15 พ.ค.นี้เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

#### **'ออมสิน' ปิดลงทะเบียนกู้ฉุกเฉิน**

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารขอปิดระบบการลงทะเบียนยื่นเรื่องขอสินเชื่อฉุกเฉินในส่วนของวงเงิน 5 หมื่นบาทเป็นการชั่วคราวก่อน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก รวมกว่า 6.08 แสนราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อประมาณ 3.04 หมื่นล้านบาทเกินกว่าวงเงินซึ่งตั้งไว้ที่ 2 หมื่นล้านบาท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนอย่างทั่วถึง ธนาคารออมสินจึงขอปิดระบบการลงทะเบียนดังกล่าวชั่วคราว เฉพาะสินเชื่อผู้รายได้ประจำ วงเงิน 50,000 บาทตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2563 เวลา 23.59 น. เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้วให้เร็วที่สุด ซึ่งจะทราบในเบื้องต้นถึงจำนวนเงินที่คาดว่าจะอนุมัติและวงเงินคงเหลือเพื่อพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ต่อไป ทั้งนี้สำหรับสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงิน 10,000 บาท ยังสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  
หัวข้อข่าว : เดลินิวส์: วิกฤติซ้อนวิกฤติ

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563  
ฉบับที่ : 25762 หน้า : 3(บน)

# เดลินิวส์

## วิกฤติซ้อนวิกฤติ

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังลุกลามไปทั่วโลก ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ “วิกฤติซ้อนวิกฤติ” เนื่องด้วยสถานการณ์ภัยแล้ง เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ จับสัญญาณอันตราย จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สรุปภาพรวมมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 25 จังหวัดแบ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด, ภาคอีสาน 10 จังหวัด, ภาคกลาง และภาคตะวันออก 8 จังหวัด, ภาคใต้ 1 จังหวัด ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินปี 2563 เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ

**สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่พบ** อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศจำนวน 447 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การได้ 12,628 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 24% ของความจุ้น้ำใช้การ สำหรับ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ภาคกลาง มีปริมาณน้ำใช้การได้ 2,088 ล้าน ลบ.ม. แยกเป็น (1) เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำใช้การได้ 775 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 6% (2) เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 916 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 10% (3) เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำใช้การได้ 254 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 27% (4) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 138 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 14% นอกจากนี้พบหลายเขื่อนมีระดับน้ำอยู่ในภาวะวิกฤติ ประกอบด้วยเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำใช้การได้ -230 ลบ.ม. หรือ -9%, เขื่อนจุฬาภรณ์ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 2 ล้าน ลบ.ม. หรือ 1% และเขื่อนประแสร์ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 14 ล้าน ลบ.ม. หรือ 56% เท่านั้น

**ศูนย์วิจัยกิจการไทยประเมินผลกระทบภัยแล้ง** ปี 2563 มีแนวโน้มรุนแรงมากกว่าปี 2558 ซึ่งนับเป็นปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรงมากสุดในรอบ 20 ปี และเศรษฐกิจประเทศจะได้รับความเสียหาย

17,000-19,000 ล้านบาท หรือ 0.10-0.11% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) สอดคล้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำรวจพบช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหดตัวต่อเนื่อง 4.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 โดยสาขาพืช หดตัว 7.3% เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรัง, อ้อย, มันสำปะหลังลดลงเนื่องจากผลผลิตเสียหายไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก

**วิกฤติภัยแล้งที่เกิดขึ้นคู่ขนานกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19** นับเป็น “วิกฤติซ้อนวิกฤติ” สิ่งที่ถูกฝ่ายฝั่งตรงข้าม คือผลกระทบจากภัยแล้งครั้งนี้กำลังสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง เริ่มจากภาคการเกษตรไม่มีวัตถุดิบป้อนภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบไปที่ภาคส่งออก ผลผลิตการเกษตรที่ลดลงทำให้ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น ตามหลักอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) กลายเป็นปัญหา “งูกินหาง” ซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศที่กำลังบอบช้ำอย่างหนัก หนทางอยู่รอดในสถานการณ์เช่นนี้ ทุกชีวิตต้องปรับตัว-มีสติ-ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ kasettumkin.com

หัวข้อข่าว : “ขึ้น-เลย คอฟฟี่” กาแฟออร์แกนิกแห่งแรกใน จ.เลย มาแรง ออเดอร์พุ่ง เพิ่ม...

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

**ขึ้น-เลย คอฟฟี่** กาแฟออร์แกนิกแห่งแรกใน จ.เลย มาแรง ออเดอร์พุ่ง เพิ่ม...

**ขึ้น-เลย คอฟฟี่** กาแฟออร์แกนิกแห่งแรกใน จ.เลย มาแรง ออเดอร์พุ่ง เพิ่ม... (Caption describing the product launch event)

**ขึ้น-เลย คอฟฟี่** กาแฟออร์แกนิกแห่งแรกใน จ.เลย มาแรง ออเดอร์พุ่ง เพิ่ม... (Caption describing the speaker)

**ขึ้น-เลย คอฟฟี่** กาแฟออร์แกนิกแห่งแรกใน จ.เลย มาแรง ออเดอร์พุ่ง เพิ่ม... (Caption describing the group activity)

**ขึ้น-เลย คอฟฟี่** กาแฟออร์แกนิกแห่งแรกใน จ.เลย มาแรง ออเดอร์พุ่ง เพิ่ม... (Caption describing the woman in uniform)

**ขึ้น-เลย คอฟฟี่** กาแฟออร์แกนิกแห่งแรกใน จ.เลย มาแรง ออเดอร์พุ่ง เพิ่ม... (Caption describing the coffee plantation)

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 25 เมษายน 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10741

หน้า: 12(บนซ้าย)

Col.Inch: 55.98

Ad Value: 86,769

PRValue (x3): 260,307

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เกษตรกรไทย ปรับตัว ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง สุโควิด-19

ภัยแล้งปีนี้ มาเร็ว รุนแรง ล่อเค้าวางจะแล้งนานและหนักสุดในรอบ 40 ปี ชาวหนักคนไทยยังต้องมาเจอกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่คาดว่าจะยืดเยื้อไปอีก 3 - 6 เดือน

ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะต่อชุมชนที่เป็นเมืองท่องเที่ยว กระทบเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจภาคการเกษตร คนในพื้นที่ต่างต้องเผชิญกับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพ ปากท้อง รายได้ ค่าครองชีพ อาหาร รวมไปถึง การสูญเสียผลผลิตด้านเกษตร

ทุกปีก่อนภัยแล้งจะมาถึง เกษตรกรส่วนใหญ่จะปรับตัวด้วยการขุดบ่อน้ำสำรอง เพื่อใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรในฤดูร้อน และระลอบหรือเลื่อนช่วงเวลาในการปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์น้ำจืดในปีที่ฝนตกน้อย และหันไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อความอยู่รอด หลายพื้นที่ได้มีการจัดการและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ควบคู่ไปกับพัฒนาบทบาทของตนเองด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จึงทำให้



## เกษตรกรไทย ปรับตัว ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง สุโควิด-19

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพในราคาเป็นธรรมจากผู้ผลิต และทำให้คนในท้องถิ่นยังคงมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

มากขึ้นเมื่อยอดนักท่องเที่ยวปรับลดลงจากพิษโควิด-19 ประกอบกับหลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก ภาคเกษตรจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงให้มีผลผลิตสำหรับบริโภคและเหลือเพื่อขาย เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ และเน้นให้ผลผลิตออกในช่วงที่มีราคา เช่น ปลูกมะนาวขายช่วงหน้าแล้ง ขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เพื่อให้สามารถ "ปลูกเอง แปรรูปเอง และขายเอง" ได้ในสถานการณ์เช่นนี้

ชุมชนเข้มแข็งที่ลุกขึ้นมาจนสามารถรับมือกับวิกฤตต่างๆ ในขณะนี้ได้ ส่วนมีจุดเริ่มต้นมาจาก "การจัดการน้ำชุมชน" ควบคู่กับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการคำนวณปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ กับปริมาณน้ำที่จะหาได้จากน้ำจืดแรงเหว แหล่งกักเก็บน้ำ หรือปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการใช้น้ำ พร้อมกับนำเทคโนโลยีมาช่วย ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่ายดาวเทียม จีพีเอส โซลาร์ฟาร์ม เพื่อให้สามารถกระจายน้ำ-จัดสรรแบ่งปันน้ำ ไปสู่พื้นที่ทำการเกษตรได้อย่างทั่วถึง ซึ่งโครงการ "เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้ชุมชนลุกขึ้นแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยตัวเองตามแนวพระราชดำริ โดยใช้ "ความรู้คู่คุณธรรม" ให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง "การจัดการน้ำ" ไม่เพียงแต่ช่วยให้ชุมชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-

บริโภค และทำการเกษตร แต่ยังคงให้เกิดผลผลิตที่สามารถนำไปแปรรูปและพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่การขายผ่านช่องทางออนไลน์ขยายตัว ยิ่งเป็นโอกาสทองของเกษตรกรที่พร้อมปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตสู่โลกออนไลน์มากขึ้น

ไม่ใช่แค่เกษตรกรเท่านั้น คนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ก็ต้องปรับตัวตามกันไปด้วย เพื่อให้ก้าวข้ามปัญหาวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน ทุกคนต้องรู้ทัน-เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจของตัวเอง



เหมือนอย่างกลุ่มเครื่องแกงชาววัง จ.นครศรีธรรมราช "คุณจิระยุทธ ไข่มุนี (อาจ)" หนึ่งในสมาชิก "โครงการวิสาหกิจและคุณธรรมชุมชน (Mini MBA สำหรับชุมชน)" ของเอสซีจี ที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นพ่อค้าคนกลาง รับสินค้าเกษตรมาแปรรูปแล้วไล่พิชขายผ่านเฟซบุ๊ก



อาฉี เล่าให้ฟังว่า “เดิมกลุ่มเครื่องแกงขาววัง จะขายของดีของเด่นของชุมชนให้กับทุกคนในชุมชนและชุมชนรอบข้าง แต่หลังจากเจอวิกฤติโควิด-19 ริ่ง ซ่า ตระไคร้ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ปลูกได้ในชุมชน ราคาตก จึงต้องหาวิธีเอาตัวรอด ด้วยการลองหาวิธีขายของใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน ตนจึงรับซื้อวัตถุดิบจากกลุ่มมาแปรรูปเป็นเครื่องแกงได้ แล้วให้ลูกสาวช่วยไลฟ์ขายผ่านเฟซบุ๊ก และใช้แบรนด์ “โตปลาแม่ค้าตัวน้อย” ขายได้วันละ 6 - 8 กิโลกรัม หรือวันละ 1,000 -1,500 บาท ในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน และยังไลฟ์สอนทำอาหารได้ไปด้วย ทำให้ดูเลยว่าเครื่องแกงได้ทำเมนูอะไรได้บ้าง เมนูง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ มีคนดูแล้วก็ซื้อไปทำตาม พอเครื่องแกงเราขายดี เราก็สั่งวัตถุดิบจากชุมชนเพิ่ม หรือบางคนรู้ว่าวัตถุดิบเรามาจากที่ไหน ก็ซื้อวัตถุดิบชุมชนคู่กับเครื่องแกงของเรา ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย”

เช่นเดียวกับ “คุณกฤษดา เขียวสนุก (บอย)” อีกหนึ่งสมาชิกใน “โครงการวิสาหกิจและคุณธรรมชุมชน (Mini MBA สำหรับชุมชน)” ของเอสซีจี เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก แมวใจดีสินค้าชุมชน จ.ลำปาง ที่มีแนวคิดเป็นตัวกลางกระจายสินค้าให้ชุมชน โดยเริ่มจากเห็นสินค้าของชุมชนในโครงการ “เอสซีจี รัชนีจากภูผาลุ่มหนานที” ออกดอกออกผล จึงอยากช่วยให้สินค้าที่มีอยู่แล้วถึง



มือผู้บริโภคได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะในวิกฤติครั้งนี้ที่ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น โดยคุณบอย บอกว่า “หากไม่ปรับรูปแบบการขายจากตลาดสู่ตลาดออนไลน์ชาวบ้านก็ไม่มีช่องทางขายที่หลากหลาย ตอนนี้เพจเราเหมือนกำลังชนของเข้าร้าน มีกว่า 10 รายการจาก 4 ชุมชนแล้ว ในอนาคตก็จะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายเรื่อยๆ ภายใต้ออนเซ็นปต์ที่ว่า “อร่อยและได้คุณภาพ” หากทำแล้วสำเร็จแล้ว และชาวบ้านอยากทำเอง ก็จะถ่ายทอดความรู้ให้ทั้งหมด เพราะเชื่อว่าถ้าชาวบ้านสามารถทำเองได้ก็จะยั่งยืนกว่า”

ผลที่เกิดขึ้นท้ายที่สุด จะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรของไทยเติบโตและเดินหน้าต่อไปได้ เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ขณะนี้เน้นย้ำเรื่องมาตรการ “Eat Thai First” ที่ส่งเสริมการแปรรูปและการกระจายสินค้าเกษตรอย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ และกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรไทยให้เพิ่มขึ้น เพื่อเดินหน้าฝ่าสองปัญหาใหญ่ดังกล่าว และสิ่งสำคัญคือ วันนี้เกษตรกรยุคใหม่ ต้องปรับตัวไม่เป็นผู้ปลูกอย่างเดียว ต้องรู้-ทำการตลาดเป็นด้วย



ถอดสลักระเบิดเวลา  
เยียวยา  
เกษตรกร  
> 06

# ถอดสลักระเบิดเวลา เยียวยาเกษตรกร



**ถ้า** ไม่มีอะไรผิดพลาดจน  
มากเกินไปนัก วัน  
อังคารที่ 28 เม.ย.นี้  
กระทรวงการคลัง  
คงเสนอแผนและเงิน  
งบประมาณเยียวยาเกษตรกร  
เข้าสู่ที่ประชุมครม. หลังจากกัน  
วงเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับกรณี  
แต่งานนี้ไม่หมูและเปรียบ  
ได้เหมือนระเบิดเวลาทีรอวันระเบิด  
ขึ้น หากถอดสลักไม่ทัน จากเราไม่  
หึงกันจะพากันเป็นเราห่างกันไกล  
กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่ม  
ก้อนใหญ่ ที่รายได้ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน  
มาโดยตลอด ปีนี้มาเจอพิษภัยแล้ง  
รุนแรง ผลผลิตหลายส่วนเสียหาย  
ราคาตกต่ำ ขายไม่ออก เศร้าระทม  
ทั้งประเทศ



เจอพิษภัยโควิดถล่มซ้ำวงจร  
สินค้าเกษตรชะงัก สินค้าบางรายการ  
ส่งออกไม่ได้ หรือการบริโภค การ  
ค้าต่างประเทศชะลอตัวลง ผลิตมา  
ก็ขายไม่ออกล้นสต็อก อดราคาร่วง  
ทุกคนตั้งตารอความหวัง  
เงินเยียวยาจากรัฐบาล เหมือนกับ  
กลุ่มอาชีพอิสระ ที่ได้รับไปก่อน  
หน้านี้ ซึ่งได้รับการขยายจาก 3  
ล้านคน เป็น 9 ล้านคนและล่าสุด  
ขยับไปที่ 14 ล้านคน

แต่แม้จะมีคำมั่นว่าให้แน  
จากรัฐบาลลุดดู คำถามคือเมื่อไหร่  
และเท่าไรและใครได้ ความวุ่นวาย  
กำลังบังเกิด  
กระทรวงการคลังคาดการณ์  
จ่ายให้ครัวเรือนเกษตรกร 9 ล้าน  
ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1.5 หมื่น  
บาทรวดเดียว ไม่ต้องแบ่งจ่ายราย  
เดือน  
แต่คนแห่งทะเลเป็นกับ  
กระทรวงเกษตรฯล้นทะลัก 8 ล้าน

ดรวเรื่อน สำหรับผู้ปลูกพืช 480 ชนิดกับกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่นับรวมการขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ปศุสัตว์ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แล้วยังมีฐานข้อมูลลูกค้าอกส.อีกจำนวนหนึ่ง ที่เป็นลูกหนี้ออกส.แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ

“ขอดการลงทะเบียนกลุ่มเกษตรกร จึงพุ่งขึ้นไปสูง 14-15 ล้านดรวเรื่อน เมื่อรวมทุกภาคส่วนเข้ามา มีทั้งลงทะเบียนเข้ามาใหม่ เพราะเกรงจะเสียสิทธิ์ การอัดฉีดสมุด แต่ฐานทะเบียนลับสนมาก บางรายพอเสียชีวิตไปแล้วยังมีชื่อในทะเบียน”

## คำถามคือเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านอื่น จะไปทามาจากไหน เมื่อกระสุนใช้ไป ไบนานนี้ก็หมดแบ็กแล้ว

กระทรวงเกษตรฯได้เปิดให้มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 63 ผ่านแอปพลิเคชันFarmbook โดย กรณีเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร (เกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่) หรือเป็นเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่ปลูกแปลงใหม่ (เกษตรกรรายเดิม แปลงใหม่)

ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว และต้องการจะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม) ขอให้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านทางแอปพลิเคชัน Farmbook เท่านั้น โดยให้รหัสทะเบียนเกษตรกรซึ่งระบุ

อยู่ในทะเบียนเกษตรกรลงชื่อเข้าใช้งานแอปฯ ซึ่งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คือ การแจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก หลังจากปลูกพืชชนิดนั้นๆ แล้ว 15 วันกรณีข้าว/พืชไร่ หรือกรณีพืชอายุสั้น หรือแจ้งปรับปรุงเป็นประจำทุกปีกรณีไม้ผล/พืชยืนต้น อีกทั้งเกษตรกรหัวหน้าดรวเรื่อน สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกดรวเรื่อนเกษตรกรที่เคยแจ้งไว้ตอนขึ้นทะเบียน แต่ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกในดรวเรื่อนผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้

ปัญหาที่จะเกิดต่อเนื่องตามมา ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากเราไม่ฟังกันโดยถูกระบุเป็นเกษตรกร เมื่อ

มาลงตรวจสอบสวนสถานะความเป็นเกษตรกรก็ไม่ผ่าน แล้วจะมีช่องทางไหนที่จะได้รับเงินเยียวยา

ที่ผ่านมายืนยันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook จนอินเตอร์เน็ตของกระทรวงเกษตรฯล่มหายไปหลายวัน ทั้งที่กระทรวงเกษตรฯบอกว่าการยืนยันผ่านแอปนี้ไม่ได้ แสดงว่าได้รับสิทธิ์เยียวยา

“เกษตรกรลับสน มิน ึงไปหมด จ่ายให้พวกเขาอย่างไร พวกเขาก็เดือดร้อนเดิมที แล้วต้องทำอะไรถึงจะได้เงินเยียวยา ตามกระทรวงเกษตรฯ โยนไปที่กระทรวงการคลัง ถามกระทรวงการคลังกลับ โยนเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรฯ แล้วเกษตรกรจะพึ่งใคร”

ลุงตุ้ต้องระมัดระวังปัญหาที่เป็นระเบิดเวลานี้ ต้องเร่งรีบถอดสลักให้ได้โดยเร็ว กระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรฯต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและประสานงานกัน ไม่ให้โยนกลองกันไปมา รั้งกันแต่ชอบไม่รับผิดชอบ

ถอดสลักให้ได้ในเรื่องชื่อคนที่จ่ายให้ตรงกัน ถอดสลักให้ได้สำหรับผู้ที่ตกหล่นรายชื่อจะเปิดที่เปิดทางให้เขาได้รับสิทธิหรืออย่างไร

ถอดสลักให้ได้เกษตรกรผู้เช่า เกษตรกรผู้รับจ้าง กับเกษตรกรเจ้าของที่ดิน มีส่วนในการได้อย่างไร

แต่ถ้าให้ปลายเปิดมากไปงบประมาณก็จะบานปลาย รวมทั้งเราไม่ทิ้งกันที่ขยายเป็น 14 ล้านคน รวมกับเกษตรกรคาดว่างบจะพุ่งสูงกว่า 4.3 แสนล้าน เกินไปจากงบที่ตั้งไว้พอสมควรเฉพาะจ่ายเงินเยียวยาอย่างเดียว

คำถามคือเงินที่ต้องใช้จ่ายสำหรับการอื่น เพื่อเป้าหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านอื่น จะไปหามาจากไหน

เมื่อกระสุนใช้ในในด้านนี้หมดแบ็กแล้ว ... ●

นั้ปดาศ์หน้ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณามาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 ภายใต้การใช้งบประมาณจากราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน โดยเบื้องต้นจะมีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิตามที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 ล้านทะเบียนเกษตรกร วงเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน หรือ 15,000 บาท



จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

## โค้งสุดท้ายประกันรายได้ 5 พืชเฉลี่ย 5 หมื่นล้าน

ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรครั้งนี้คาดว่าจะใช้เงิน 135,000 ล้านบาท

ที่ผ่านมาการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการดำเนินโดยผ่าน “โครงการประกันรายได้” ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ 5 ชนิดประจำฤดูกาลผลิต 2562/63 ตามนโยบาย “จรินทร์ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ โดยได้มีการจ่ายชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว ล่าสุดจนถึงเดือน เม.ย. 2563 ด้วยวงเงิน 48,788 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ในพืช 3 ชนิด ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดำเนินการมาถึง “โค้งสุดท้าย” เหลือเวลาอีก 1 เดือนจะครบกำหนดในวันที่ 31 พ.ค. 2563

ในส่วน “ข้าวเปลือกปี 2562/63” รอบที่ 1 ที่เริ่มคิกออฟเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562 มีเกษตรกรเข้าร่วม 349,000 ครัวเรือน รัฐกำหนดราคาประกันข้าวเปลือก 5 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ข้าวเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ข้าวหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท และข้าวเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ล่าสุดรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรแล้ว 24 งวด จากทั้งหมด 30 งวด คิดเป็นเงิน 19,387 ล้านบาท จากกรอบวงเงิน

21,495.74 ล้านบาท คงเหลือ 2,108 ล้านบาท แต่ด้วยวิกฤตภัยแล้งที่รุนแรงส่งผลให้ปริมาณข้าวเปลือกลดลงเหลือ 18.8 ล้านตัน ราคาข้าวเปลือกในประเทศปรับสูงขึ้นปด้นละ 10,200-11,000 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

เช่นเดียวกับ “มันสำปะหลัง” ที่มีเกษตรกรเข้าร่วม 470,000 ครัวเรือน นับจากเริ่มคิกออฟจ่ายชดเชยครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2562 ด้วยราคาประกันหัวมันสด กก.ละ 2.50 บาท จนถึงปัจจุบันรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยแล้ว 4,765 ล้านบาท จากวงเงิน 9,671.5 ล้านบาท คงเหลืออีก 4,906.5 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้อคาดว่ “ภัยแล้ง” ทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงเหลือ 28.7 ล้านตัน สวนทางกับความต้องการใช้ที่มากถึง 39-40 ล้านตัน โดยเฉพาะความต้องการจะใช้ผลิตแอลกอฮอล์ ทำให้ราคาหัวมันสดเฉลี่ย กก.ละ 2.15-2.85 บาทในโค้งสุดท้าย

ขณะที่ “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ซึ่งคิกออฟจ่ายเงินส่วนต่างไปเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562 กำหนดราคาประกัน กก.ละ 8.50 บาท จนถึงปัจจุบันรัฐบาลจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว 4 งวด จากทั้งสิ้น 11 งวด คิดเป็น 432 ล้านบาท จากวงเงินรวม 923.3 ล้านบาท ยังเหลือ 8 งวด แต่ปรากฏว่ในการประชุมคณะ

กรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบพพ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ คาดการณ์ว่ “ภัยแล้ง” ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดมากขึ้นถึงเกือบ 5 ล้านตัน จำเป็นต้องขอขยายเวลาดำเนินมาตรการจากเดิมที่จะสิ้นสุด 31 พ.ค. นี้ ออกไปอีก เพื่อรองรับผลผลิตข้าวโพดรุ่น 2 ที่จะออกในเดือน มิ.ย. ทั้งนี้ ระดับราคาข้าวโพดล่าสุดอยู่ที่ กก.ละ 8.70 บาท สูงกว่าราคาประกันรายได้

“ปาล์มน้ำมัน” ที่เริ่มคิกออฟตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน 263,107 ราย กำหนดราคาประกัน กก. 4 บาท ปัจจุบันจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว 2,770 ล้านบาท จากวงเงินทั้งหมด 13,378.99 ล้านบาท ถือเป็นสินค้าที่รัฐบาลจ่ายส่วนต่างน้อยที่สุด เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลปี 10 คู่ขนาน ส่งผลให้ราคาพาล์มปรับขึ้นไป กก.ละ 5-6 บาท สูงกว่าราคาประกัน

สุดท้าย “ยางพารา” ที่เพิ่งจะสิ้นสุดโครงการประกันรายได้ไปเมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา มีเกษตรกรขึ้นบัญชี 1.71 ล้านราย รัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง 21,434 ล้านบาท จากวงเงินที่ตั้งไว้ 24,000 ล้านบาท และขณะนี้ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เสนอขอรัฐบาลพิจารณาโครงการประกันรายได้ยางระยะที่ 3 ต่อไปอีก 35,000 ล้านบาท เนื่องจากราคายางแผ่นดิบที่ยังทรงตัวต่ำที่ กก.ละ 35.25 บาท น้ำยางสด กก.ละ 38.20 บาท “ต่ำกว่า” ราคาประกันรายได้ที่รัฐบาลกำหนดให้ยางแผ่นดิบ กก.ละ 60 บาท น้ำยางสด กก.ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย กก.ละ 23 บาท เป็นผลพวงจากดีมานด์การใช้ยางพาราในตลาดโลกชะลอตัวลงจากโควิด-19 กระทบอุตสาหกรรมยางล้อ

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามต่อไปว่ารัฐจะลุยต่อโครงการประกันรายได้ และจะยกเครื่องมาตรการนี้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างไร

# 1.5ล.คนได้คืนสิทธิ 27เม.ย.กดรับ5พัน

## กสทช.ดึง'ฐากร'อยู่ถึงกค. พ.ค.'อีซูซุ'ลุยเปิดโรงงาน

คลังสั่ง พนง.รัฐวิสาหกิจมั่วมีมอ้างทำอาชีพอิสระ  
ต้องคืน 5 พัน แจ้งต้นสังกัดจัดการแล้ว เพิ่มอีก  
2 ปุ่มในเว็บ'เราไม่ทิ้งกัน' (อ่านต่อหน้า 3)

### ต่อจากหน้า 1

### คืนสิทธิ

#### คลังจ่ายเยียวยาอีก1.5ล้านคน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายสวรงค์ แสงสินิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5 พันบาท ที่ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ว่า ในวันที่ 27-28 เมษายนนี้ กระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก 1.5 ล้านคน เป็นกลุ่มสี่แดงยื่นขอทบทวนสิทธิ และกลุ่มสี่เทาที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม แบ่งเป็นวันจันทร์ที่ 27 เมษายน จ่ายให้ 7 แสนคน และวันอังคารที่ 28 เมษายน อีก 8 แสนคน หลังจากนั้นคาดว่าจะจ่ายได้เพิ่มอีกเฉลี่ย 7 แสนคนต่อวัน จากก่อนหน้านี้จ่ายเงินเฉลี่ย 2-3 แสนคนต่อวัน โดยจนถึงวันที่ 24 เมษายน จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว 4.9 ล้านคน เท่ากับว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5 พันบาทแล้ว 6.4 ล้านคน

"ในกลุ่มสี่เทาขอทบทวนสิทธิ 6.3 ล้านคน ขณะนี้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว 4.8 ล้านราย ยังเหลือ 1.5 ล้านราย ยังไม่ส่งข้อมูล ดังนั้นขอแจ้งให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูล ส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ ล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 23 เมษายน ขอทบทวนสิทธิแล้ว 2.5 ล้านราย" นายสวรงค์กล่าว

#### ส่ง1.7หมื่นคนตรวจสอบสิทธิ

นายสวรงค์กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีทีมพิทักษ์สิทธิจาก 4-5 หน่วยงานของกระทรวงการคลังกว่า 1.7 หมื่นคน กำลังเร่งลงพื้นที่ทั่วประเทศตรวจสอบสิทธิกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขอทบทวนสิทธิล่าสุด ซึ่งยื่นขอทบทวนสิทธิมาแล้ว 2.4 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังพยายามตรวจสอบกลุ่มยื่นขอทบทวนสิทธิให้แล้วเสร็จก่อนที่จะจ่ายเงินรอบสองเดือนที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม ซึ่งคนส่วนใหญ่พึงพอใจที่ผู้พิทักษ์สิทธิเข้าพบ เพราะต้องการให้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง

นายสวรงค์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผู้ลงทะเบียนที่ได้แสดงข้อมูลจริงและไม่จริง โดยผู้ที่แสดงข้อมูลจริงก็จะได้รับการเยียวยา ส่วนผู้แสดงข้อมูลไม่จริง ทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้กลุ่มดังกล่าวได้เข้ามายกเลิกขอรับสิทธิเยียวยาได้ โดยในวันที่ 25 เมษายน ตั้งแต่ 09.00 น. ในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะเพิ่มช่องทางหรือเปิดปุ่มให้ผู้ที่ประสงค์จะยกเลิกขอรับสิทธิเยียวยา ซึ่งเป็นปุ่มสีแดง เดิมเรียกว่าปุ่ม ยกเลิกการลงทะเบียน เพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิได้พบว่า มีคนให้ข้อมูลไม่จริง ต้องหาช่องทางให้เขามายกเลิกขอรับสิทธิ ดังนั้นเปิดช่องให้คนที่ยังไม่ได้รับเงินยกเลิกการรับสิทธิดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้เปิดให้ยกเลิกลงทะเบียน มีผู้มาขอยกเลิกแล้วกว่า 8.9 แสนคน

#### เปิดปุ่มสละสิทธิเรียกเงินคืน

นายสวรงค์กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ได้เพิ่ม

ช่องทางสละสิทธิรับเงินเยียวยา สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ และผู้ที่ได้รับเงินไปแล้ว หรือกำลังรอรับเงิน ซึ่งเป็นปุ่มสีชมพู เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ต้องการขอคืนเงินเยียวยาเข้ามาสละสิทธิ ซึ่งขณะนี้ได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับสิทธิเยียวยาเสียชีวิต ทางครอบครัวต้องการที่จะคืนเงินเยียวยาดังกล่าว ขณะเดียวกันยังมีพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกอบอาชีพอิสระได้สิทธิรับเงินเยียวยาด้วย กลุ่มนี้ก็ต้องคืนเงิน เพราะจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ดังนั้นจึงเปิดช่องทางให้มีการคืนเงินดังกล่าว

"กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มที่จะตรวจสอบย้อนหลัง เพราะเป็นกลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูลที่จะเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่แรก ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ทำอาชีพอิสระด้วย แต่ด้วยระยะเวลาการตรวจสอบและจ่ายเงินทำให้คนกลุ่มนี้ได้สิทธิเยียวยา แต่เมื่อตรวจสอบย้อนหลัง กลุ่มนี้จะต้องคืนเงิน ซึ่งได้แจ้งไปยังรัฐวิสาหกิจทั้งหมดแล้ว" นายสวรงค์กล่าว

นายสวรงค์กล่าวต่อว่า หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะตรวจสอบกลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วอีกจำนวนหลายแสนคน ซึ่งคาดว่าจะขาดคุณสมบัติการรับเงินเยียวยา และต้องคืนเงินให้กับกระทรวงการคลัง ผ่านปุ่มขอสละสิทธิมาตรการเยียวยาด้วยเช่นกัน

#### จ่ายช่วยกลุ่มตกหล่น-เปราะบาง

นายสวรงค์กล่าวต่อว่า หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 หรือคณะเยียวยาพลัด 10 กระทรวงเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะดูความครบถ้วนของการเยียวยาว่าตกหล่นอย่างไร ขณะนี้กำลังรอข้อมูลมาตรการเยียวยาในกลุ่มตกหล่น จากกระทรวงการพัฒนาลิ่งคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่าจะดูแลกลุ่มคนตกหล่นอย่างไร หลังจากมีการดูแล 3 กลุ่มคือ กลุ่มประกันสังคม กลุ่มอาชีพอิสระ และกลุ่มเกษตรกร ครอบคลุมแรงงานกว่า 30 ล้านคนไปแล้ว

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 25 เมษายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15385

หน้า: 1(บนขวา), 3, 5

Col.Inch: 216.85 Ad Value: 238,535

PRValue (x3): 715,605

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 1.5ล.คนได้คืนสิทธิ 27เม.ย.กตรับ5พัน

แต่รัฐบาลมองว่าอาจมีกลุ่มตกหล่น ดังนั้นจะไปดูการช่วยเหลือเพิ่มเติม

“ผมรายงานแล้วว่าอาจมีกลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น คนสูงอายุ คนพิการ หรือคนชายขอบ กลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ดังนั้นมอบหมายให้ผมไปช่วยแนวทางการดูแล และเสนอเข้าคณะกรรมการเยียวยา ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังรอข้อมูลจากผมอยู่ ส่วนในเรื่องเกษตรกร ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดูว่าจะมีมาตรการดูแลอย่างไร ตัวเลขของเกษตรกรควรได้รับการช่วยเหลือเท่าไร ในส่วนของกระทรวงการคลังช่วยดูเรื่องการจ่ายเงินว่าจะไม่ทำให้ช้ำกับกลุ่มอาชีพอิสระ และกลุ่มประกันสังคม มีการจ่ายเงินไปแล้ว” นายลวรณกล่าว

## ผู้พิการบุงคหลังขอเยียวยา5พัน

ที่กระทรวงการคลัง นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมนักข่าว

คนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมนักกฎหมายแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมนักปกครองบุคคลออทิซึม ผู้แทนสมาคมนักปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมนักปกครองทางจิตแห่งประเทศไทย ประมาณ 50 คน เดินทางมายื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง เพื่อต้องการให้รัฐจ่ายเงินในมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตามที่รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากคนพิการส่วนใหญ่จากจำนวนคนพิการทั้งหมด 2 ล้านคน ยังไม่สามารถเข้าถึงมาตรการ

นอกจากนี้ต้องการให้ลดค่าไฟฟ้า 3 เดือน หากใช้ไฟฟ้าเกิน 5 แอมป์ และหากไม่เกิน 300 หน่วย ให้ใช้ไฟฟรี รวมถึงต้องการให้รัฐจ่ายเบี้ยคนพิการล่วงหน้า 10 เดือน และขอให้กรมบัญชีกลางเร่งปฏิบัติตามมติคณะกรรมการคนพิการแห่งชาติ ด้วยการโอนเงินจากกองทุนคนพิการให้คนมีบัตรพิการคนละ 1,000 บาท โดยเร็ว รวมถึงคนพิการอาชีพหมอนวดแผนโบราณควรได้รับการช่วยเหลือ เพราะหากเข้าระบบอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนคนพิการ

## ลันมีแนวคิดอยู่-ขอพม.ช่วยดูแล

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ในการช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ รัฐบาลมีแนวคิดดูแลอยู่แล้ว และขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ไปดูว่าจะช่วยดูแลอย่างไร ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ เพราะมีตัวตนอยู่ในระบบแล้ว โดยการช่วยเหลือไม่เฉพาะคนพิการ แต่ดูแลในกลุ่มเปราะบาง

รวมถึงคนชรา คนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านอาศัยอยู่ตามที่สาธารณะ เช่น สวนลุมพินี หัวลำโพงด้วย

นายประสงค์กล่าวว่า สำหรับคนพิการชายชลากรีนแบ่งรัฐบาล เมื่อลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วไม่ได้รับการพิจารณา สามารถเข้า www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอทบทวนสิทธิได้ เพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่นัดหมายดูสถานที่ประกอบการ สถานที่ทำงาน หรือขอเอกสาร หลักฐานการทำงานแล้ว ทั้งนี้หากได้รับผลกระทบจริง จะได้รับการดูแลทั้งหมด โดยกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบข้อมูล เพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้โดยเร็ว

เมื่อถามถึงเงินเยียวยาเกษตรกรที่จะเข้าคณะกรรมการ (กรม.) วันที่ 28 เมษายน จะมีการจ่ายให้ 3 เดือน จำนวน 5,000 บาท รวมเป็น 15,000 บาท หรือไม่ นายประสงค์กล่าวว่า ยังไม่สามารถตอบได้ ต้องรอให้เรื่องผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) ก่อนถึงจะพูดได้ เพราะเรื่องมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแล

## พม.จับมือท.สำรวจ‘ตกหล่น’

ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจตุ ไรกรฤกษ์ รวบรวมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมผู้บริหารกระทรวง พม. กับผู้แทนจากสำนักงานกฤษฎีกา และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ว่า พม.เตรียมสำรวจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 แต่ตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ จะสำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ค.2563 ส่วนกระทรวงมหาดไทย จะสำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค.2563

นายจตุกล่าวว่า จะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงเพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุด หลังจากนั้นกระทรวง พม.จะประชุมหาแนวทางช่วยเหลือในส่วนของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่กระทรวง พม.ต้องดูแล จะพิจารณาว่ามึงงบประมาณอะไรบ้างที่สามารถนำมาช่วยเหลือในช่วงวิกฤตนี้ได้ จะตรวจสอบว่ายังมีอาชีพอิสระอะไรอีกบ้าง นอกเหนือจากเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ โดยกระทรวงมหาดไทยจะสำรวจทุกหมู่บ้าน และกระทรวง พม.จะสำรวจทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตกหล่นน้อยที่สุด จะถามเป็นรายบุคคลทุกคน

## ออมสินปิดลงทะเบียนชั่วคราว

นายชาติชาย พุฒินาวิชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยถึงบริการสินเชื่อที่ได้รับกระทบจากไวรัสโควิด-19 ว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 2 ประเภท คือ สิน

เชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท และสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา

นายชาติชายกล่าวว่า ทั้งนี้ล่าสุด มีผู้สนใจลงทะเบียนยื่นเรื่องขอสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วัน โดยเฉพาะสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000

บาท ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. มีผู้ลงทะเบียน รวมทั้งสิ้น 608,956 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อประมาณ 30,447.80 ล้านบาท (ถ้านุมัติ 50,000 บาททุกราย) ซึ่งเกินวงเงิน 20,000 ล้านบาท ที่ กรม.ได้ให้การอนุมัติ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการในการให้ความช่วยเหลือลูกค้ำและประชาชนอย่างทั่วถึง ธนาคารออมสินจึงขอปิดระบบการลงทะเบียนดังกล่าวชั่วคราว เฉพาะสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงิน 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วให้เร็วที่สุด ซึ่งจะทราบในเบื้องต้นถึงจำนวนเงินที่คาดว่าจะอนุมัติและวงเงินคงเหลือ เพื่อพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ต่อไป

## ยังไม่พินธงเพิ่มวงเงินหรือไม่

นายชาติชายกล่าวต่อว่า ส่วนสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระวงเงิน 10,000 บาท ยังสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติระยะหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนยื่นกู้เรียบร้อยแล้ว ทั้งสิ้นที่ยังเงิน 10,000 บาทต่อราย และวงเงิน 50,000 บาทต่อราย ให้เตรียมเอกสารประกอบการกู้ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ให้พร้อม โดยในเบื้องต้นธนาคารจะติดต่อทางข้อความเอสเอ็มเอส ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม เดือนหน้าเป็นต้นไป เพื่อแจ้งกำหนดการในการเข้าไปทำสัญญา หรือยื่นเอกสารที่สาขาที่กำหนด เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสินเชื่อต่อไป ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1115 สำหรับการเพิ่มวงเงินสินเชื่อหรือไม่ในธนาคารออมสินจะรวบรวมข้อมูลความต้องการ เพื่อเสนอไปยังกระทรวงการคลัง โดยขอรอดูก่อนว่าหลังจากเริ่มทำสัญญาและโอนเงินกู้แล้วนั้น ยอดเงินจะอยู่ที่เท่าไร เพราะต้องเสนอไปยังรัฐบาลเพื่ออนุมัติและชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเนื่องจากสินเชื่อดังกล่าวคืออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 0.1% ต่อเดือนสำหรับเงินกู้ 10,000 บาท และ 0.35% ต่อเดือนสำหรับเงินกู้ 50,000 บาท

(อ่านต่อหน้า 5)

## ต่อจากหน้า 3

### คืนสิทธิ

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า ยอดขอกู้สินเชื่อฉุกเฉินรัฐบาลอนุมัติไว้ 6 หมื่นล้านบาท แบ่งเงินให้กู้ 1 หมื่นบาทต่อราย รวม 4 หมื่นล้านบาท แบ่งระหว่างธนาคารออมสิน 2 หมื่นล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อีก 2 หมื่นล้านบาท จะสามารถปล่อยกู้ได้ 4 ล้านราย ล่าสุดปล่อยไปกว่า 2.7 ล้านราย เป็นเงินกว่า 2.7 หมื่นล้านบาท ยังเหลือวงเงินอีกกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ส่วนเงินกู้ 5 หมื่นบาทต่อรายของธนาคารออมสิน เตรียมเงินไว้ 2 หมื่นล้านบาท มีผู้ลงทะเบียนเกินกว่าวงเงินไปแล้วจึงปิดรับลงทะเบียนไว้ก่อน แต่ถ้าเรียกมาเช่นสัญญาแล้วไม่เต็มวงเงินจะเปิดใหม่อีกรอบ เพราะยังไม่แน่ใจว่าผู้ลงทะเบียนจะได้รับ 5 หมื่นบาท ทุกคนหรือไม่ เนื่องจากต้องดูหลักฐานที่นำมาค้ำประกันด้วย

### ธ.ก.ส.พักหนี้เอสเอ็มอีเกษตรกร

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีว่า ธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการ ประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้ธุรกิจเอสเอ็มอี โดยพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน ตั้งแต่เมษายน-กันยายน 2563 แบบอัตโนมัติทุกราย ให้กับลูกค้าเอสเอ็มอีและเอสเอ็มอีเกษตรกรของ ธ.ก.ส. ได้แก่ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ที่ประกอบธุรกิจในกระบวนการรวบรวมการแปรรูป การตลาด และการบริการที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย มีสถานะหนี้ไม่เป็นเอ็นพีแอล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งผู้ค้ำประกันไม่ต้องลงนามสัญญา อีกทั้งลูกหนี้ที่ได้รับสิทธิจะไม่ถูกรายงานเครดิตบูโรเป็นเอ็นพีแอล ทั้งนี้หากลูกหนี้ประสงค์ชำระค่างวดในช่วงของการพักชำระหนี้ ไม่ถือว่าลูกหนี้ละสิทธิในการร่วมโครงการ โดย ธ.ก.ส.ยังคืนดอกเบี้ยให้ 10% ของเงินที่ส่งชำระ

นายอภิรมย์กล่าวว่า มาตรการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ปลอดชำระคืนดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยไม่เรียกหลักประกันเพิ่ม ทั้งนี้ สินเชื่อธุรกิจทุกประเภทสามารถใช้บริการตามมาตรการดังกล่าว ยกเว้นวงเงินหนึ่งลือ ค้ำประกัน วงเงิน A-Cash บัตรเกษตรกรสุขใจ

บุคลากรภาครัฐ สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสินเชื่อรายย่อยอื่นๆ

### หนุนเอสเอ็มอีขอขอฟดีลอน

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เอสเอ็มอีของสถาบันการเงินว่า ธปท.พร้อมให้สถาบันการเงินยื่นรายชื่อกู้หนี้ และจำนวนเงินที่จะขอไปให้ความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และเมื่อ ธปท.ตรวจสอบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว สถาบันการเงินจะแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบภายใน 10 วัน โดยคาดว่าจะเร่งโอนเงินให้ลูกหนี้ได้ภายในปลายสัปดาห์หน้า

นายรณดลกล่าวว่า ขณะเดียวกัน ธปท.ได้เร่งกำกับให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้เอสเอ็มอีที่เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด และหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทำให้เอสเอ็มอีมีเงินสดในมือเพื่อรองรับรายจ่ายจำเป็น โดยเฉพาะค่าจ้างพนักงาน นอกจากนี้ ธปท.คาดหวังว่าในช่วง 6 เดือนนี้ สถาบันการเงินจะต้องหารือร่วมกับลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ปรับแผนการผ่อนชำระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง และช่วยจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกหนี้

### ยอดรับเน็ตฟรีทะลุ 13ล.เบอร์

นายฐากร ดันตสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยผ่านทวีตเตอร์ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลโครงการเพิ่มอินเทอร์เน็ตมือถือฟรี 10 กิกะไบต์ว่า ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ จำนวน 14,101,369 เลขหมาย ขณะที่มีผู้ได้รับสิทธิ จำนวน 13,299,939 เลขหมาย แบ่งเป็น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส มีผู้ได้รับสิทธิ จำนวน 8,175,340 เลขหมาย โดยมีผู้ได้รับสิทธิ จำนวน 7,889,166 เลขหมาย แบ่งเป็น ระบบเติมเงิน (ฟรีเน็ต) จำนวน 6,914,173 เลขหมาย และระบบรายเดือน (โพสต์เน็ต) จำนวน 974,993 เลขหมาย

นายฐากรกล่าวว่า บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีผู้ได้รับสิทธิ 3,454,204 เลขหมาย โดยมีผู้ได้รับสิทธิ 3,120,606 เลขหมาย แบ่งเป็น ฟรีเน็ต 2,654,218 เลขหมาย และโพสต์เน็ต 466,388 เลขหมาย บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค มีผู้ได้รับสิทธิ 2,275,526 เลขหมาย โดยมีผู้ได้รับสิทธิ 2,128,217 เลขหมาย แบ่งเป็น ฟรีเน็ต 1,667,692 เลขหมาย และโพสต์เน็ต 460,525 เลขหมาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท มีผู้ได้รับสิทธิ 190,064 เลขหมาย โดยมีผู้ได้รับสิทธิ 156,643 เลขหมาย แบ่งเป็น ฟรีเน็ต

153,460 เลขหมาย และโพสต์เน็ต 3,183 เลขหมาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีผู้ได้รับสิทธิ 4,763 เลขหมาย โดยมีผู้ได้รับสิทธิ 4,099 เลขหมาย แบ่งเป็นฟรีเน็ต 1,847 เลขหมาย และโพสต์เน็ต 2,252 เลขหมาย และบริษัท เดอะ ไวท์ สเปซ จำกัด (เอ็มวีเอ็นไอ) ผู้ให้บริการซิม เพนกวิน มีผู้ได้รับสิทธิ 1,472 เลขหมาย โดยมีผู้ได้รับสิทธิ 1,208 เลขหมาย ซึ่งเป็นฟรีเน็ตทั้งหมด

### ทองคำไทยทำสถิติสูงสุดรอบ 8 ปี

นายณัฐพงศ์ ทิรันยศิริ ประธานบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุกเปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดทองคำไทย ยังมีแรงซื้อชายนจากนักลงทุนออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยราคาทองคำปรับขึ้นทำจุดสูงสุด 1 ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนจะปรับขึ้นและทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งภายในวันที่ 24 เมษายน โดยราคาทองคำเคลื่อนไหวที่บริเวณ 26,400-26,500 บาท ถือว่าทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา โดยในภาพใหญ่ราคาทองสปอตเคลื่อนไหวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,730 เหรียญสหรัฐ โดยมีแรงสนับสนุนให้ราคาทองคำมีทิศทางเป็นขาขึ้นในระยะกลางและยาว จากการที่หลายประเทศทั่วโลก หันมาอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบไม่จำกัดปริมาณ เพื่อช่วยพลเมืองของตนเอง เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ไม่เหมือนวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา อาทิ วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในช่วงปี 2550-2551 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารเท่านั้น แต่ผลกระทบของโควิด-19 ในรอบนี้ กระเทือนไปถึงกลุ่มรากหญ้า

นายณัฐพงศ์กล่าวว่า ภาพที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนกันทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงสหรัฐด้วย ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จึงประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) และพิมพ์ธนบัตรสหรัฐออกมาเพิ่มมากขึ้นแบบจำนวนมหาศาล เพื่อช่วยเหลือพลเมืองสหรัฐ ผ่านแนวคิดเฮลิคอปเตอร์ มັນนี่ เพื่อให้เงินเข้าไปถึงรากหญ้า และพยุงให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปได้ ซึ่งการพิมพ์เงินออกมามากแบบนี้ อาจช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจได้ในระยะสั้น แต่มูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะยาวจะลดลง เพราะมีปริมาณ (ซัพพลาย) สูงมาก โดยหากมูลค่าสกุลเงินลดลง ทองคำก็จะมีมูลค่าสูงขึ้น เพราะเป็นสินทรัพย์เดียวที่มีความปลอดภัย

### จับตาราคาได้ระดับ 2.7 หมื่น

“จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับขึ้นทำสถิติใหม่ไปแล้ว ก่อนจะทยอยย่อตัวลงเล็กน้อย เป็นเวลาสั้นๆ แล้วก็ปรับระดับขึ้นอีกครั้ง จนทำจุดสูงสุดในรอบ 8 ปี และมีโอกาสปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยประเมินมีโอกาสเห็นทองคำปรับขึ้นแตะระดับ 27,000 บาทได้ภายในไตรมาส 2/2563 แน่แน่นอน หากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ และยังไม่ดีขึ้น ส่วนกรอบ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 25 เมษายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15385

หน้า: 1(บนขวา), 3, 5

Col.Inch: 216.85

Ad Value: 238,535

PRValue (x3): 715,605

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 1.5ล.คนได้คืนสิทธิ 27เม.ย.กตรับ5พัน

ถัดไปหากขึ้นสู่ระดับ 27,000 บาทได้อาจเห็นขึ้นไปถึง 27,500 บาทได้ โดยมองว่าทองคำยังสามารถปรับขึ้นได้อีกเยอะ” นายณัฐพงศ์กล่าว

นายณัฐพงศ์กล่าวว่า ภาพรวมการซื้อขายทองคำในสัปดาห์นี้ยังมีแรงขายและซื้อเข้ามาต่อเนื่อง แม้ไม่ได้ร้อนแรงเท่าสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ได้เบาลงมากนัก ส่วนสาเหตุคาดว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนน่าจะแห่ขายออกกันจนหมดแล้ว ทำให้การปรับขึ้นพบสถิติใหม่ครั้งนี้ ไม่มีของออกขายกัน จึงอยากแนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนคือ นักลงทุนที่มีทองคำอยู่ในมือ อาจถือครองก่อนอีกสักระยะ เพราะราคามีแนวโน้มขึ้นได้อีก ส่วนนักลงทุนที่ไม่มีของ ก็ให้รอจังหวะราคาย่อตัวลงแล้วค่อยเข้าซื้อสะสม แต่ไม่แนะนำให้เข้าซื้อในบริเวณนี้ เพราะราคามักจะแพงไป โดยมองว่าราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้ออยู่ที่ 25,500 บาท แต่ต้องถือครองในระยะยาว

นายณัฐพงศ์กล่าวว่า ปัจจุบันที่สนับสนุนให้ราคาทองคำทะยานขึ้น นอกจากจะเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกแล้วยังคงเป็นปัจจัยหลักคือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังไม่ได้ดีมากนัก เพราะมี 2 กลยุทธ์ที่ใช้รับมือกับผลกระทบของโควิด-19 ได้แก่ การปิดเมืองและเปิดเมือง ซึ่งตอนนี้การปิดเมืองทำให้ทั่วโลกอัดฉีดเม็ดเงินแบบไม่ถือน ซึ่งแม้ระยะสั้นจะช่วยพยุงและผ่านวิกฤตได้ แต่ในระยะยาว การที่มีเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาในตลาด จะทำให้ภาพระยะยาวอีก 7-8 เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งพอมีความกังวลในส่วนนี้ออกมา ก็ทำให้นักลงทุนต้องการซื้อสะสมทองคำเพิ่มเติม เพราะมีความปลอดภัยที่สุด ทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นต่อเนื่อง

## คนแห่ตั้ง-ทัพพีจนถึงหม้อข้าว

นายณพดล เพิ่มพิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานสถานการณ์สุขภาพกรุงเทพมหานคร หรือโรงรับจำนำ กทม. เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้ คนกรุงเทพฯ จำนวนมากได้นำทรัพย์สินฝากไว้ที่โรงรับจำนำ กทม. ทั้ง 21 สาขา และบางส่วนได้ถอนทองคำรูปพรรณออกมาเพื่อนำขายรับทองเนื่องจากขณะนี้ราคาสูง

นายณพดลกล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา กทม. ส่างรองเงินหมุนเวียนให้โรงรับจำนำเพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1,000 ล้านบาท ล่าสุดยอดเงินที่จ่ายออกช่วง 15 วัน มีจำนวน 320 ล้านบาท โดยช่วงสถานการณ์ปกติ ทรัพย์สินที่ทำไปจำนำส่วนใหญ่ร้อยละ 87 เป็นทองรูปพรรณ ร้อยละ 11 เป็นกลุ่มอัญมณีและของมีค่า เช่น เพชร พลอย ทัพบิม หยก งาช้าง เป็นต้น ที่มาพร้อมกับตัวเรือนที่ทำจากทอง

เงิน นาก ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 2 เป็นจำพวกของเบ็ดเตล็ด แต่ล่าสุดสัดส่วนทองรูปพรรณเหลือร้อยละ 85 ส่วนกลุ่มอัญมณียังเท่าเดิม แต่ที่น่าตกใจในกลุ่มของเบ็ดเตล็ด พบว่าประชาชนนำทรัพย์สินบางอย่างที่คาดไม่ถึงไปจำนำด้วย เช่น หม้อหุงข้าว ถาดสเตนเลส ซึ่งนั่งอาหาร เขียนหมาก เครื่องทองเหลือง เครื่องเงิน ทัพพี พาน เข็มขัดเงิน และชั้นลงหิน เป็นต้น

## จำนำ‘เขียนหมาก’ให้ราคา4พัน

นายณพดลกล่าวว่า เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา มีรายหนึ่งนำหม้อหุงข้าว ถาดสเตนเลส และซึ่งนั่งอาหารไปจำนำ เจ้าหน้าที่ให้ไป 700 บาท ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น รายหนึ่งนำเขียนหมากเงินไปจำนำ ทั้งที่เป็นของรักของหวง ขึ้นมีประเมินราคา 2,000 กว่าบาท แต่เราขายให้ไป 4,000 บาท ช่วยเติมที่ตามที่ผู้ว่ากทม.กำชับให้ดูแลประชาชน ยังมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษานำ กิ๊กร์ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก ไปจำนำ หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ โรงรับจำนำ กทม. ได้กั้นเงินสำรองไว้อีก 900 ล้านบาท ให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการให้สถานการณ์สุขภาพ กทม.เพิ่มมาตรการปรับลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาการรับจำนำ ดังนี้ 1.ลดดอกเบี้ยรับจำนำ วงเงินรับจำนำ 1-5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน เป็นร้อยละ 10 สตางค์ต่อเดือน สำหรับวงเงินรับจำนำ 5,000-15,000 บาท จากร้อยละ 1 บาทต่อเดือน เป็นร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน

2.ขยายระยะเวลาตัวรับจำนำ จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 8 เดือน ประชาชนที่ทำธุรกรรมทุกประเภทกับ สถานการณ์สุขภาพทั้ง 21 สาขา ของ กทม. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 31 พฤษภาคม 2563 จะได้รับสิทธิลดดอกเบี้ยตามวงเงินข้างต้น และขยายระยะเวลาตัวรับจำนำออกไปเป็น 8 เดือนทันที ประชาชนยังใช้บริการโครงการลดดอกเบี้ยช่วงเปิดเทอมสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน สำหรับวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

## อิชูซูเปิดโรงงานผลิตรถพค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากบริษัท อิชูซู มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถอิชูซูในประเทศไทยได้ประกาศระงับการผลิตรถอิชูซูที่โรงงาน 2 แห่งชั่วคราว คือที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 13-30 เมษายน 2563 วันเดียวกัน บริษัท ตรีเพชรอิชูซูเซลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถอิชูซูในประเทศไทย ได้แจ้งว่า บริษัท อิชูซู มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมจะเดินสายการผลิตรถอิชูซูที่โรงงานทั้ง 2 แห่งอีกครั้ง โดยจะเริ่มจากโรงงานลำโพงที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 5

พฤษภาคม และโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 18 พฤษภาคม ทั้งนี้มีการวางมาตรการสลับกันทำงานตามกะ และยุบกะกลางคืนในบางไลน์ผลิต

## น้ำมันได้ขึ้นแต่โควิดทุบหุ้น

เอเอฟพีรายงานข่าว ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต (ดับเบิลยูทีโอ) ของสหรัฐอเมริกา ได้สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายนนี้ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ใช้อำนาจขู่ตอบโต้กับทางการอิหร่าน ก่อให้เกิดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นในอ่าวเปอร์เซีย เส้นทางลำเลียงน้ำมันสำคัญของโลก พร้อมกันนั้นการเริ่มต้นการลดกำลังการผลิตตามข้อตกลงของกลุ่มโอเปคพลัส ก่อนหน้านั้นก็ใกล้เข้ามาช่วยดึงราคาให้เพิ่มต่อเนื่องได้

ทั้งนี้ น้ำมันดิบดับเบิลยูทีโอ ปรับตัวสูงขึ้น 1.7 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 16.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ ขยับขึ้น 1.3 เปอร์เซ็นต์ ที่ 21.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงกดดันต่อตลาดหุ้นอย่างหนัก ท่ามกลางตัวเลขในทางลบที่เผยแพร่ออกมาเรื่อยๆว่าการแพร่ระบาดก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะตัวเลขว่างงานในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มมากขึ้นเป็น 26.5 ล้านคน ภายในเวลาเพียงแค่ 5 สัปดาห์ ในขณะที่ผลการทดลองยาเรเมเดซีเวียร์ เมื่อต้นก็ไม่เป็นผลดีอย่างที่คาดหวัง และสหภาพยุโรปยังคงหาหนทางรวมข้อมขุดความช่วยเหลือต่อชาติสมาชิกใหม่ยังไม่ได้อีกด้วย

ตลาดหุ้นในเอเชียปิดตัวลดลงกันถ้วนหน้า ตั้งแต่ดัชนีเก็งกำไรของตลาดโตเกียว ปิดลดลง 0.9 เปอร์เซ็นต์, ฮองกง 0.6 เปอร์เซ็นต์, สิงคโปร์ 0.9 เปอร์เซ็นต์, เซี่ยงไฮ้, โซล และจาการ์ตา ลดลงมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตลาดมูมิไชของอินเดีย ปิดลดลง 0.5 เปอร์เซ็นต์ ไทเปลด 0.2 เปอร์เซ็นต์ และที่หนักที่สุดคือตลาดมะนิลาลดลงกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ เหตุเพราะรัฐบาลยึดมาตรการปิดเมืองไปจนถึงเดือนมิถุนายน

## ศก.ผู้ดีแย่งอุดหนุนหลายศตวรรษ

นายเกิร์ตซัน วิลเฮ้ นักเศรษฐศาสตร์ สมาชิกกรรมการกำหนดนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารแห่งอังกฤษ หรือแบงก์ชาติของประเทศอังกฤษ กล่าวเตือนเมื่อวันที่ 23 เมษายนนี้ว่า หากมองจากปัจจัยบ่งชี้เบื้องต้นทั้งหมดโดยอาศัยประสบการณ์จากประเทศที่ได้รับผลกระทบมาก่อนหน้าเป็นพื้นฐานแล้ว น่าเชื่อได้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะถดถอยในครั้งนี้จะเร็วและลงลึกมากกว่าที่เคยเห็นกันมาในรอบศตวรรษ หรืออาจหลายศตวรรษก็เป็นได้

คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นักวิเคราะห์หลายคน รวมทั้ง เครก เฮอร์แลม นักวิเคราะห์ของโอเอเอ็นดีเอ ออกมาระบุว่า แม้จะมีมาตรการ



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 25 เมษายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15385

หน้า: 1 (บนขวา), 3, 5

Col.Inch: 216.85 Ad Value: 238,535

PRValue (x3): 715,605

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 1.5ล.คนได้คืนสิทธิ 27เม.ย.กตรับ5พัน

บรรเทาผลกระทบมูลค่ามหาศาล จากทั้งแบ่งกัชาติ และรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน แล้วก็ตาม การแพร่ระบาดครั้งนี้ก็ยังจะถล่มเข้าใส่เศรษฐกิจของ อังกฤษเหมือนๆ กับถูกทุบหัวและทุบหลังไปพร้อมๆ กัน ทั้งหนักและทั้งไม่คาดฝัน ทำให้ประเทศสับสน งงววยไปหมด

ก่อนหน้านี้นี้ สำนักงานเพื่อความรับผิดชอบ ทางการค้าของอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของ อังกฤษ ประเมินว่าเศรษฐกิจของประเทศจะหดตัว ลง 13 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีอัตราการขยายตัวเป็นลบ ในปี 2020 นี้

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 25 เมษายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15385

Col.Inch: 20.03

Ad Value: 31,046.50

หน้า: 4(ขวา)

PRValue (x3): 93,139.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: เปิดโครงการ

## เรียงคน มาเป็นข่าว



เปิดโครงการ - จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานมูลนิธิ ม.จ.ว.เสนีย์ ปราโมช พร้อมด้วย เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในรถยนต์ทุกคันที่ประสงค์เข้ามาใช้บริการด้วยการจอดคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ สถานีจอดรถ พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย เมื่อเร็ว ๆ นี้



เช่นเดียวกับกรณีโควิด-19 ซึ่งในจำนวนปัญหาอื่นที่ว่า ก็รวมถึงสถานการณ์ "ปัญหาฝุ่นควัน-ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5" ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และ "ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์!!" ได้เช่นเดียวกับกรณีโควิด-19 ซึ่งฝุ่นละอองดังกล่าวเกิดได้จากหลาย ๆ แหล่ง...

"พื้นที่เกษตร" ที่มีการ "เผา" นี้ก็เป็นแหล่งหนึ่ง การเผาในพื้นที่เกษตรก็ "ก่อเกิดฝุ่นพิษ PM 2.5" และ "นี่ก็ต้องช่วยกันแก้ไขและป้องกันอย่างเข้ม!!"

ทั้งนี้ จากชุดข้อมูลของทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรมนั้น มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหลากหลายชนิด ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ตั้งแต่อดีต จนถึงบางส่วนในปัจจุบัน มีพฤติกรรมในการเตรียมแปลงก่อนการเพาะปลูกในฤดูถัดไปด้วยการ เผาเศษวัสดุในพื้นที่ทำการเกษตร อย่างเช่น... เผาฟางและคอซังข้าว เผาดินและซังข้าวโพด เผาเศษมันสำปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เห็นกันจนชินตามันแต่ยุคอดีต อย่างไรก็ตาม ในยุคหลัง ๆ มานี้ จากข้อมูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น พบว่า...

การ "เผาในพื้นที่เกษตร" ก็นับว่าเป็น "สาเหตุสำคัญประการ

หนึ่งที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ" ทำให้เกิดวันที่ *สร้างความคิดร้อนร่าภายใน* และบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นจนอาจจะ *เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางการคมนาคม* รวมถึงทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ *ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ส่งผลเสียร้ายแรงต่อระบบทางเดินหายใจ!*

จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการมอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึง "ผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร" และให้ความร่วมมือกับทางราชการ...

## ตระหนักไว้..ร่วมใจทำ 'เกษตรหยุดเผา' ไทยเราทำได้.. 'มี 5 ดี'

หยุดการเผาขยะปัญหาหมอกควัน-ฝุ่น PM 2.5

สำหรับในประเทศไทย...นี่ก็ถือว่าเป็น "ภารกิจเร่งด่วน-ภารกิจสำคัญ" ทั้งนี้... "...เนื่องจากปัญหาเรื่องการเผาทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะ PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องเกษตรกร ภรรยา ลูกหลานญาติ ๆ เพื่อนบ้าน ของเกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการเผาสูง ที่ต้องสูดดมฝุ่นควันพิษเข้าไป ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร่างกาย ปัญหาระบบทางเดินหายใจ จึงได้จัดทำกรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การแก้ไขและ

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 25 เมษายน 2563

ปีที่: - ฉบับที่: 25762

Col.Inch: 63.84 Ad Value: 134,064

หัวข้อข่าว: สกู๊ปหน้า 1: ตระหนักไว้..ร่วมใจทำ 'เกษตรหยุดเผา' ไทยเราทำได้..มี5ดี

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 3

PRValue (x3): 402,192

คลิป: สีสี่

ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาการเกษตร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรตระหนัก...” ...นี่เป็นส่วนหนึ่งจากการระบุไว้โดยนาย เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งยังได้มีการระบุถึงอีก “ประเด็นที่สำคัญ” ไว้ด้วย นั่นก็คือ...

มี “ข้อดี 5 ประการ” จากการ “หยุดเผา”...

“หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร” นั้น “มี 5 ดี”

ประกอบด้วย... ดีที่หนึ่ง...อากาศดี หยุดการเผาช่วยลดมลพิษทางอากาศ ลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก เกษตรกรและประชาชนสามารถหายใจได้เต็มปอด, ดีที่สอง...สุขภาพดี หยุด

ที่โล่งช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ช่วยสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ส่งผลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล รวมถึงช่วยลดปัญหาการประสมกับสภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรของเกษตรกร, ดีที่ห้า...รายได้ดี การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร มีผลทางตรงช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น และก็มีผลทางอ้อมช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วย ซึ่งเกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มจากการหยุดเผา โดยการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุในไร่ยก เช่น โถกคลุมตอซังและฟางข้าวเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน ใช้ฟางข้าวเพื่อเพาะเห็ดฟาง ใช้ขี้วัวโตนทำถ่านชีวมวล เพื่อสร้างรายได้ เป็นต้น



เผาช่วยลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต, ดีที่สาม...ดินดี นี่สำคัญมากสำหรับเกษตรกร การหยุดเผาช่วยลดการเสื่อมโทรมของดิน ลดการทำลายแบคทีเรียในดิน ลดการทำลายศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ส่งผลให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ผลดี โดยพึ่งพิงปัจจัยการผลิตที่ไม่จำเป็นน้อยลง เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ดีที่สี่...สิ่งแวดล้อมดี การหยุดเผาเศษวัสดุทางการเกษตรใน

ทั้งนี้ ผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรฯ ให้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร “ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร” ยังได้มีการระบุทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า... “...ขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทุก ๆ ท่าน ทางกรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยและใส่ใจในพี่น้องเกษตรกร ทุก ๆ กรณี ทุก ๆ ประเด็นที่เราสื่อสารถึงพี่น้องเกษตรกร ผ่านทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด อำเภอ ในพื้นที่ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ส่วนต้องการให้พี่น้องเกษตรกรประสบความสำเร็จในอาชีพการเกษตร ลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และก็ต้อง ขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรในทุกสาขา ขอให้ร่วมมือกันหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรตั้งแต่วันนี้ และตลอดไป...”

“หมอกควัน-ฝุ่นพิษ PM 2.5” นี้ก็ “อีกปัญหาที่ไม่เล็ก”

เป็น “อีกสถานการณ์ปัญหาที่ต้องร่วมกันสู้ให้ชนะ”

“เช่นเดียวกับสถานการณ์ปัญหาไวรัสโควิด-19”.

# Covid-19 อาจสร้าง วิกฤติขาดอาหารระดับโลก



## มี

คำเตือนจากจีนว่า หากโควิด-19 ยึดเยื้อไปอีกสักพัก

อาจจะเกิดปัญหาโลกขาดอาหารได้

นี่เป็นอีกหนึ่งมิติของวิกฤติที่ไม่ควรมองข้าม เพราะห่วงโซ่การผลิตอาหารถูกป่วนด้วยไวรัสตัวนี้ อย่างน่าเป็นห่วงไม่น้อย

เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรของจีนคนหนึ่งวิเคราะห์ว่า เมื่อโควิดแพร่ระบาดไปทั่ว ระบบการผลิตและ supply chain ของการผลิตอาหารทั้งโลกก็ถูกกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ไม่แต่เฉพาะกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่แหล่งผลิตสินค้าเกษตรก็ถูกหยุดยั้งกะทันหัน

อีกทั้งการค้าการขายสินค้าเกษตรในตลาดโลกก็ผิดไปจากระบบปกติ

รัฐมนตรีช่วยเกษตรของจีนที่ชื่อหยูกังเจินบอกว่า หลายประเทศเริ่มจะกักตุนวัตถุดิบด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องอาหาร

เมื่อบางประเทศไม่ขายวัตถุดิบอาหาร การผลิตในระดับโลกก็ผันผวน

สิ่งที่ตามมาคือ ราคาทั้งสินค้าเกษตรและอาหารที่ผลิตก็ปั่นป่วน ขึ้นลงอย่างไม่มีเหตุไม่มีผล

เพราะการประเมินอุปสงค์และอุปทานก็ไม่สามารถใช้เกณฑ์เก่าได้ก็ต้อออกไป

จีนเองเจอกับผลกระทบด้านนี้ค่อนข้างเห็นได้ชัด

โควิด-19 ทำให้ห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางตกอยู่ในภาวะผิดเพี้ยนไปจากเดิมทั้งหมด

เริ่มต้นด้วยเมื่อผู้คนที่ต้องติดอยู่กับบ้านหรือกักตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ โรงงานก็หาคนทำงานไม่ได้

การผลิตอาหารหลัก เช่น หมูและเนื้ออื่นๆ ก็ชะงัก

เมื่อไรนาและโรงงานไม่ทำงานตามปกติ กระบวนการผลิตอาหารก็รวนเร

เมื่อระบบผลิตอาหารของจีนชะงักโซเช่ ตลาดโลกก็พลอยอ่อนปวกเปียกไปด้วย

รัฐมนตรีช่วยเกษตรจีนบอกว่า แม้ว่าจีนจะผลิตข้าวพอสู้สำหรับกินในประเทศ แต่ธัญพืชและสินค้าเกษตรอื่นๆ ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

เช่น ถั่วเหลืองและน้ำมันพืชก็เกิดขาดแคลนขึ้นมาทันที จีนส่งออกพืชผักและชาไม่น้อย พอไวรัสอาละวาด การผลิตสินค้าเหล่านี้ก็ถูกระงับไปหลายส่วน

ที่อเมริกา บริษัทยักษ์อย่าง Smithfield Foods ประกาศปิดโรงงานเนื้อหมูไม่มีกำหนด เพราะคนงานเกือบ 300 คนติดเชื้อโควิด



โรงงานใหญ่นี้ตั้งอยู่ที่เมือง Sioux Falls ของรัฐเซาท์ดาโคตา

โรงงานแห่งนี้ที่มีคนงานถึง 3,700 คน เมื่อไม่สามารถจะให้คนทำงาน “รักษาระยะห่าง” ได้ ก็เปิดโอกาสให้ติดเชื้ออย่างง่ายดาย

ประกอบกับที่รัฐบาลสหรัฐในตอนต้นไม่แสดงความใส่ใจกับการระบาดของไวรัสตัวนี้เท่าไรนัก จึงทำให้การแพร่เชื้อเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

โรงงานที่ว่าจ้างคนมากที่สุดของรัฐกลายเป็น “โรงงานผลิตเชื้อโรค” ทันที



สัปดาห์ก่อนทั้งรัฐมีคนติดเชื้อโควิด 730 คน...ในจำนวนนี้ 293 คน มาจากโรงงานแปรรูปเนื้อหมูแห่งนี้

ตอนแรกพอมีข่าวนี้ ฝ่ายบริหารหยุดงาน 3 วัน เพื่อทำความสะอาดและออกแบบการทำงานที่ยืนห่างกันตามกติกา social distancing

แต่ก็ไร้ผล เพราะเชื้อโรคได้แพร่ออกไปกว้างขวางแล้ว จนต้องประกาศปิดโรงงานทั้งหมดไม่มีกำหนด ประธานของบริษัทบอกว่า เมื่อโรงงานนี้ต้องปิด ประกอบกับการปิดโรงงานผลิตอาหารโปรตีนอีกหลายแห่ง ทำให้ประเทศอเมริกาตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงกับการขาดเนื้อสัตว์รับประทาน

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน บริษัทผลิตเนื้อหมูใหญ่อีกแห่งหนึ่งของอเมริกาคือ Tyson Foods ก็สั่งปิดโรงงานที่เมืองวอเทอร์ลูของรัฐไอโอวา เพราะมีคนงานกว่า 180 คน จากทั้งหมด 3,000 คนติดเชื้อโควิด

ผลกระทบต่อเนื่องก็จะลามไปถึงรายได้ของเกษตรกร

เลี้ยงหมูและสัตว์อื่นๆ  
ที่ป้อนวัตถุดิบเข้า  
โรงงาน  
ร้านรวงที่ขาย  
เนื้อและอาหารต่างๆ  
ก็จะเผชิญกับการ  
ขาดแคลน  
ผู้บริโภคทั้ง  
ประเทศก็จะเจอกับ  
ปัญหาไม่มีอาหาร  
โปรตีน

จากนั้นหากสถานการณ์กระทบไปยังประเทศอื่นๆ เพราะโรคระบาดรอบนี้ด้วย คำทำนายเรื่อง "โลกขาดอาหาร" ก็อาจจะไม่ใช่เพียงแค่จินตนาการของใครบางคน

นี่เป็นที่มาของการที่ประเทศไทยเราจะต้องวางตัวเป็นประเทศผลิตอาหารป้อนโลกอย่างจริงจัง

ไทยต้องเริ่มวางแผนเสริมความสามารถของเราในอันที่จะเป็น "ครัวโลก" อย่างแท้จริงเมื่อโควิดจางหายไป

เพราะนี่คือโอกาสทองสำหรับไทยเราที่จะใช้ความแข็งแกร่งทางการเกษตรและการผลิตอาหารเพื่อฟื้นเศรษฐกิจของเราอย่างเต็มรูปแบบอย่างแท้จริง.

# 'ซุกงบ' แก่โควิด-19



## ประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึก

ถึงนาที่นี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลก เหมือนกับการระบาดใหญ่ สะเทือนโลกอย่างอหิวาตกโรค ครั้งที่ 6 (2453-2454) ไข้หวัดใหญ่สเปน (2461) ไข้หวัดใหญ่เอเชีย (2499-2501) ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง (2511) เอชไอวี/เอดส์ และไข้หวัดใหญ่ 2009 (2552)

กรณีประเทศไทย เหตุการณ์หนึ่งที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ คือกรณีกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ “ซุกงบประมาณ” ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ ในการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่จะจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้น้อยที่สุด แม้ว่ารัฐบาลจะตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่า แต่ละกระทรวงต้องปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีลง 10% ก็ตาม

กระทรวงที่มีการ “ซุกงบ” มากที่สุด คือ กระทรวงคมนาคม ภายใต้การกำกับของ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จาก “พรรคภูมิใจไทย” ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2563 กว่า 178,840 ล้านบาท

ผู้เขียนได้รับข้อมูลเอกสารที่เชื่อถือได้จากทำเนียบรัฐบาล อันเป็นศูนย์กลางในการบริหารประเทศว่า กระทรวงคมนาคมได้เสนอให้มีการปรับลดงบประมาณของกระทรวงลง 3,453.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.9% ของงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคมที่ได้รับการจัดสรรในปี 2563 แบ่งเป็นการปรับลดงบรายจ่ายประจำปี 159.2 ล้านบาท และงบลงทุนอีก 3,294.2 ล้านบาท

ครั้นเมื่อมีการขอให้ปรับลดงบประมาณเพิ่มเติม คำตอบที่ได้รับกลับมามีคือ ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาโครงการไว้หมดแล้ว จึงไม่สามารถปรับลดได้อีก

แต่เมื่อมีการใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางมาตรวจสอบลงไป ในรายละเอียดกลับพบว่ายังมีงบประมาณที่สามารถปรับลดลงได้อีกกว่า 7,712 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นงบลงทุนที่ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือทำสัญญา กว่า 7,699.8 ล้านบาท

จนได้มีการเสนอเรื่องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร และได้ข้อสรุปว่าให้ปรับลดงบที่ตรวจสอบพบเพิ่มเติมอีก 7,712 ล้านบาท มารวมกับงบที่กระทรวงคมนาคมเสนอปรับลดไปก่อนหน้านี้ 3,453.5 ล้านบาท ทำให้งบของกระทรวงคมนาคมที่ปรับลดได้มีจำนวนทั้งสิ้น 10,994.2 ล้านบาท

นอกจากกระทรวงคมนาคมแล้วยังมีอีกหลายกระทรวงที่ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อปรับลดงบประมาณของตัวเองน้อยที่สุด แต่ไม่มีวงเงินที่สูงเหมือนกับกระทรวงคมนาคม

ล่าสุดเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารของสำนักงบประมาณที่ได้มีการเปิดรับฟังความเห็นร่างพร.บ.โอนงบประมาณปี 2563 พบว่า อันดับกระทรวงที่มีการปรับลดงบประมาณสูงสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้ 1. กระทรวงการคลัง 36,100.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการปรับลดงบประมาณสำหรับการชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย 2. กระทรวงกลาโหม 18,082.9 ล้านบาท 3. กระทรวงคมนาคม 10,994.2 ล้านบาท 4. กระทรวงมหาดไทย 6,340.5 ล้านบาท 5. กระทรวงศึกษาธิการ 5,045.2 ล้านบาท



6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,617.8 ล้านบาท 7. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2,199.6 ล้านบาท 8. สำนักนายกรัฐมนตรี 1,417.8 ล้านบาท 9. กระทรวงสาธารณสุข 1,132.1 ล้านบาท 10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 865.9 ล้านบาท

11. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 749.2 ล้านบาท 12. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 668.9 ล้านบาท 13. กระทรวงยุติธรรม 553.1 ล้านบาท 14. กระทรวงพาณิชย์ 346.8 ล้านบาท 15. กระทรวงวัฒนธรรม 296.2 ล้านบาท

16. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 267.6 ล้านบาท 17. กระทรวงอุตสาหกรรม 201.9 ล้านบาท 18. กระทรวงการต่างประเทศ 78.0 ล้านบาท 19. กระทรวงแรงงาน 70.7 ล้านบาท 20. กระทรวงพลังงาน 37.7 ล้านบาท

นอกจากกระทรวงต่างๆ แล้วยังมีงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ กองทุน และหน่วยงานรัฐอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง เมื่อรวมงบประมาณที่ปรับลดได้ครั้งนี้จะมีวงเงินรวม 100,395 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดจะถูกนำไปตั้งงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีจำเป็นฉุกเฉิน เร่งด่วน เพื่อค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ 2563 ●